



King County

Chi Nhánh Điều Hành **TRUE NORTH** — & CÁC GIÁ TRỊ —

Giúp King County trở thành một cộng đồng thân thiện nơi mỗi cá nhân đều có thể phát triển mạnh mẽ.



Chúng tôi là một đội

Chúng tôi luôn đặt lợi ích của đội lên hàng đầu.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với những người khác để hoàn thành công việc và đạt được các mục tiêu của Quận.

Chúng tôi xem trọng việc lắng nghe, tìm kiếm các quan điểm đa dạng và gắn kết mọi người để thách thức các giả định của mình.

Chúng tôi tiếp nhận ý định tích cực của người khác.

Chúng tôi trung thực, minh bạch và tích cực chia sẻ thông tin.



Chúng tôi giải quyết các vấn đề

Chúng tôi không trốn tránh các vấn đề và coi chúng như những cơ hội.

Chúng tôi nắm rõ dữ liệu, phân tích và khoa học.

Chúng tôi đổi mới và thách thức hiện trạng.

Chúng tôi sắp xếp các giải pháp với những ưu tiên, mục tiêu và mục đích mang tính chiến lược.



Chúng tôi tập trung vào khách hàng

Chúng tôi liên tục cố gắng để hiểu rõ nhu cầu khách hàng.

Chúng tôi xác định các cơ hội và luôn cố gắng cải thiện cũng như mang đến trải nghiệm riêng cho từng khách hàng.

Chúng tôi tương tác với sự tôn trọng, lịch sự và bình tĩnh.



Chúng tôi luôn hướng tới kết quả

Chúng tôi hành động với tốc độ, sự cam kết và bền bỉ.

Chúng tôi chấp nhận trách nhiệm và giữ cho bản thân cũng như những người khác luôn có trách nhiệm.

Chúng tôi khởi xướng và giải quyết các nhiệm vụ khó khăn.

Chúng tôi cải thiện quy trình của mình và nắm vững từng chi tiết.



Chúng tôi công bằng về chủng tộc

Chúng tôi thừa nhận sự phân biệt chủng tộc và áp bức, đồng thời tìm cách xóa bỏ chúng ở mọi cấp bậc.

Chúng tôi hiểu rõ quyền lực vị thế của mình và cách nó ảnh hưởng đến sự tương tác của chúng tôi với những người khác và các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Chúng tôi hành động hết mình để đạt được sự công bằng chủng tộc.



Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi người

Chúng tôi tích cực học hỏi và hiểu rõ mọi quan điểm, niềm tin và giá trị.

Chúng tôi đưa tất cả mọi người vào các quyết định ảnh hưởng đến chính họ.

Chúng tôi ghi nhận tất cả mọi người vì những đóng góp và thành tích của họ.



Chúng tôi là người dẫn đường

Chúng tôi cố gắng nhìn vào bức tranh lớn và suy nghĩ một cách sáng tạo.

Chúng tôi giao tiếp với sự rõ ràng và ngắn gọn.

Chúng tôi ủng hộ và thúc đẩy các ưu tiên về tổ chức.

Chúng tôi áp dụng khả năng đánh giá và ra quyết định mạnh mẽ.

Chúng tôi truyền cảm hứng cho người khác.



Chúng tôi là những người quản lý có trách nhiệm

Chúng tôi hành động có trách nhiệm với các nguồn lực của mình, đồng thời bảo vệ và đóng góp cho những thứ khiến khu vực này trở nên đặc biệt.

Chúng tôi thể hiện sự nhạy bén về tài chính và cam kết kiểm soát chi phí.